

Số: 20 /KH - TP

Nam Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH
ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN NĂM HỌC 2024 - 2025

Căn cứ Nghị định Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/1012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông và văn bản số 8416/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học; Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lòng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp THCS.

Thực hiện Kế hoạch 599/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc Triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Nhằm mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường. Trường THCS Trần Phú xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn năm học 2024 - 2025 với những nội dung như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục “*Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu*”; đổi mới giáo dục, không những thể hiện trên quan điểm mà còn đề ra mục tiêu và một số giải pháp phát triển giáo dục.

- Luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy; Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương.

Thường xuyên triển khai và định hướng các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản, cụ thể hóa quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Đa đa số phụ huynh học sinh tâm huyết với giáo dục trong việc kêu gọi huy động, tài trợ để hoạt động cũng như xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường.

2. Khó khăn

- Hàng năm trong công tác tuyển sinh đầu cấp số lượng học sinh nhập học theo nguyện vọng tăng nhiều.

- Nhiều phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em, phó mặc cho nhà trường.

- Quản lý cùng lúc không 02 điểm trường cách nhau 12 km; bên cạnh đó giáo viên thừa thiếu cục bộ. Vì vậy khó khăn trong việc hoạt động tập thể, tổ chức các phong trào và phân công nhiệm vụ cũng như ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt học sinh nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ mình, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh; tuyệt đối không đi chơi, tắm ở các ao, hồ, suối, khu vực có nước sâu, nguy hiểm...

Thông qua tiết chào cờ, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp, bản tin, phát thanh Măng non ...Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn đưa các nội dung tuyên truyền vào kế hoạch tuần, tháng, thực hiện trong các buổi sinh hoạt lớp và các tiết dạy. Giáo viên bộ môn (đặc biệt môn giáo dục thể chất) xây dựng các chủ đề lồng ghép về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước; tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh biết các kỹ năng khi xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước.

Công tác tuyên truyền thực hiện thường xuyên trong năm học và được xác định rõ mục đích: tuyên truyền để phòng chống và ngăn ngừa. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện những biện pháp phòng ngừa, phòng chống tai nạn, thương tích; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra phát hiện và có biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trên cơ sở các lớp học an toàn, môi trường xung quanh an toàn và các can thiệp phòng chống tai nạn, thương tích có hiệu quả tại trường học.

2. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học

Tích cực và chủ động phối hợp với chính quyền và Công an, dân quân địa phương về quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường trong học sinh ở trong và ngoài trường học.

Kiểm tra rà soát tất cả các khu vực, vật dụng có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho giáo viên và học sinh trong trường như: cổng trường, tường rào, lan can, cầu thang, khu vực sân chơi, trong lớp học, các ổ cắm điện, cửa sổ, bồn hoa...

Thường xuyên giải thích để học sinh biết những nguyên nhân có thể gây thương tích cho chính các em và những người xung quanh. Do thiếu hiểu biết hoặc chưa ý thức được tính chất nguy hiểm về việc làm của bản thân các em hoặc bạn bè mang lại sẽ mang đến những hậu quả đáng buồn... Thông qua đó sẽ giúp các em phân biệt rõ những việc nên làm và những điều cần tránh.

Tổ chức tốt công tác trực lãnh đạo, bảo vệ để đảm bảo vệ an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc liên quan đến nhà trường.

Tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên, học sinh nhằm thực hiện các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học khi có sự cố xảy ra.

3. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trong trường học

Nghiêm túc chấp hành các qui định về phòng chống cháy nổ. Thành lập tổ phòng cháy, chữa cháy và phương án chữa cháy tại đơn vị. Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có bảo vệ và giáo viên ở trong nhà công vụ của nhà trường) tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng cháy và chữa cháy do Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh Đắk Nông tổ chức. Trang bị đủ những phương tiện phòng cháy chữa cháy theo qui định. Bố trí các bình chữa cháy ở những khu vực hợp lý, dễ thấy như: dãy phòng học, Thư viện, Thiết bị, cầu thang....

Thường xuyên kiểm tra định kỳ và thay ngay những bình đã hết thời hạn sử dụng. Tổ chức cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập cách sử dụng và biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Kiểm tra hệ thống điện sử dụng trong nhà trường (đường dây, hệ thống đèn, quạt...). Trang bị thiết bị an toàn điện ở các lớp học, phòng làm việc; hệ thống đèn sạc ở các khu vực hành lang, lối thoát hiểm. Bố trí các ổ điện, công tắc, cầu dao cách xa tầm tay học sinh. Trong những giờ cao điểm tắt nguồn điện ở những khu vực không hoạt động. Xây dựng ý thức tiết kiệm điện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh khu vực nhà kho, gầm cầu thang...

4. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện nghiêm túc các Qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Tổ chức kiểm tra lại Phương án phòng chống ngộ độc để xử trí kịp thời và hiệu quả khi xảy ra sự cố.

5. Phòng tránh các hiểm họa thiên tai

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ đạo của ủy ban nhân dân, phòng giáo dục, hướng dẫn của các cấp ủy chính quyền các ngành chức năng trong suốt thời gian trực thiên tai.

- Cán bộ giáo viên phối hợp tốt với chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây nên.

- Hiệu trưởng phân công bảo vệ trực 24/24 giờ vào các ngày làm việc, bố trí CBGV trực trường trong các ngày lễ, tết để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tại chỗ để khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp đến các khu vực quan trọng, phối hợp với chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả.

6. Phòng chống các dịch bệnh, tệ nạn xã hội

- Nhà trường luôn chủ động và phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tại địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí. Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường trong trường học và các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, nhân viên, giáo viên, cán bộ quản lí; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học theo quy định; thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn khi học sinh đến trường học tập. Luôn nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, là trung tâm, là chủ thể, là “chiến sỹ” cần xác định rõ trách nhiệm bản thân; nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức dạy học “ứng phó” trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ giáo viên nhân viên phụ huynh học sinh cùng các cấp các ngành và người dân trong địa phương về việc phòng chống bệnh truyền nhiễm.

- Thường xuyên tuyên truyền và giáo dục học sinh vệ sinh khuôn viên trường, lớp đảm bảo vệ sinh trường lớp, các khu vui chơi,...

- Tăng cường làm tốt công tác giáo dục đạo đức, kiến thức pháp luật cho học sinh, phối hợp 3 môi trường giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội chú trọng giáo dục đối với học sinh thuộc gia đình khá giả, ham chơi, lười học tập, thiếu tu dưỡng rèn luyện, có nguy cơ mắc vào tệ nạn xã hội: Giáo dục cho các con em về nhiều cách sống, về chuẩn mực đạo đức học sinh trước khi bước vào cửa trường học.

- Tuyên truyền, quán triệt, động viên cán bộ giáo viên, và nhân dân tích cực phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm. Việc phòng chống tệ nạn xã hội được coi là một tiêu chuẩn thi đua trong trường học nói chung và ngành trung học nói riêng trong đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học.

- Tuyên truyền cho học sinh biết được tác hại của trò chơi trực tuyến.

III. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH XẢY RA TẠI TRƯỜNG

1. Tình huống 1

Trường hợp CMHS và học sinh tập trung với số lượng đông dưới sân trường la lối, có những hành động quá khích đốt phá đồ đạc, trang thiết bị của trường gây náo loạn mất ANTT, kéo lên văn phòng của Ban Giám hiệu đòi hỏi, ví dụ: phải có phòng học trang bị tiện nghi, thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế, trang thiết bị phải được khang trang, tổ chức các kỳ thi và chấm điểm phải hợp lý công bằng theo ý của học sinh.

- Cách giải quyết tình huống:

+ Khi xảy ra vụ việc như trên, nhanh chóng triển khai lực lượng phân công vào các vị trí bảo vệ, kịp thời chữa cháy, cấp cứu người bị nạn (nếu có), báo cáo Ban Giám hiệu và lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương biết để xin ý kiến chỉ đạo.

+ Báo cáo Phòng GD&ĐT, lực lượng Ban công an xã, Cảnh sát PCCC (ĐT: 114) (nếu có cháy, nổ) biết để hỗ trợ giải quyết.

+ Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trước cổng trường, kiểm soát người ra vào ngăn chặn đối tượng từ bên ngoài xâm nhập vào tiếp xúc gây rối hoặc lợi dụng để lấy cắp tài sản của trường đưa ra ngoài, đồng thời phân công lực lượng tiếp cận những đối tượng cầm đầu quá khích gây rối, khéo léo cách ly ra khỏi số đông để khi có lực lượng CA đến hỗ trợ áp dụng các biện pháp khống chế.

+ Khi có lực lượng CA tới, sau khi đã có sự trao đổi thống nhất với BGH, bảo vệ cùng các lực lượng nòng cốt của trường phối hợp và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của CA để nhanh chóng ổn định tình hình trật tự, đảm bảo phục vụ cho công tác xử lý về sau.

+ Lãnh đạo các đơn vị, Đoàn TN, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp có CMHS và học sinh tập trung có mặt tại hiện trường thuyết phục CMHS và học sinh giữ bình tĩnh, không được quá khích đập phá tài sản, đề nghị CMHS và học sinh tập trung về các lớp để giải quyết. Các yêu cầu chính đáng của CMHS và học sinh sẽ được giải quyết thỏa đáng.

+ Đại diện của Ban Giám hiệu, lập danh sách nhóm đại diện CMHS và học sinh đòi hỏi ghi vào sổ các ý kiến, và thống nhất cách giải quyết các yêu cầu mà nhóm CMHS và học sinh đặt ra.

2. Tình huống 2

Kẻ gian trà trộn vào trường lợi dụng sơ hở của nhân viên bảo vệ để lấy cắp xe hoặc bí mật đột nhập vào các phòng, lớp học lấy cắp tư trang cá nhân của cán bộ hoặc trang thiết bị của trường, khi bị phát hiện đối tượng đã chống trả lại người phát hiện, gây rối làm mất trật tự làm ảnh hưởng đến các hoạt động của trường.

- Cách giải quyết tình huống:

+ Khi nhận được tin có đối tượng đột nhập vào trường có hành vi phạm tội nêu trên, cần thông báo bảo vệ nhanh chóng đóng các cổng ra vào trường, báo cho toàn thể CBGV - NV của trường biết cùng tham gia vây bắt đối tượng. Nhân viên bảo vệ khéo léo tiếp cận đối tượng để bắt giữ, báo cáo Ban Giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo công an xã để phối hợp giải quyết.

+ Trường hợp người bị thương (nếu có) do đối tượng gây nên thì nhân viên bảo vệ phối hợp với nhân viên y tế nhà trường cấp cứu kịp thời, ổn định trật tự, khắc phục hậu quả tài sản bị hư hại (nếu có).

3. Tình huống 3

3.1. Trường hợp xảy ra cháy, nổ

Cách giải quyết tình huống:

+ Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ trực phải nhanh chóng đến địa điểm cháy kiểm tra mức độ lớn nhỏ.

+ Thông báo cho mọi người trong trường, Tổ phòng cháy chữa cháy của trường và cấp có thẩm quyền cùng các bộ phận có liên quan của trường.

+ Nếu cháy nhỏ và nhận định không gây nguy hiểm thì phải sử dụng lực lượng tại chỗ, các phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị và các dụng cụ có thể chữa

cháy gần đó để dập tắt. Tuyệt đối tránh tình trạng hoảng sợ không đáng có gây sự hoảng loạn nơi mọi người.

+ Nếu cháy lớn và xác định có thể lây lan nguy hiểm cần phải đập bể kính thiết bị báo cháy để thông tin tới tất cả mọi nơi. Hô to “CHÁY-CHÁY-CHÁY” để mọi người chú ý.

+ Cúp cầu dao chính ngăn ngừa các thiết bị điện chập mạch gây cháy nổ dây chuyền. Ngay lập tức phải xem xét nếu có người bị nạn phải cứu chữa kịp thời.

+ Gọi điện báo Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo danh bạ có sẵn. (ĐT số 114)

+ Mở nhanh lối thoát hiểm để mọi người chạy thoát ra ngoài, chú ý hướng cháy lan để di tản mọi người và tài sản cho an toàn, không được di tản xuôi theo chiều gió.

+ Chuẩn bị nhanh chóng, thuận tiện lối đi lại cho xe cứu hỏa, cứu thương.

+ Bố trí bảo vệ chặt chẽ ngăn chặn không cho kẻ gian lợi dụng như: đột nhập, tẩu tán, trộm cắp, cướp giật... tài sản từ trong trường.

+ Tất cả nhân viên bảo vệ phải bảo đảm an toàn vị trí được phân công và hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã và Cảnh sát PCCC.

3.2. Trường hợp cúp điện kéo dài

Khi xảy ra cúp điện ban ngày lẫn ban đêm, mất điện thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động làm việc, học tập, sinh hoạt bình thường của trường. Trong trường hợp này cần phải tiến hành nhanh chóng các công việc cụ thể sau:

- Xác định nguyên nhân cúp điện, đồng thời thông báo cho toàn trường được biết để các bộ phận sắp xếp chương trình công tác, học tập cho phù hợp, và bảo vệ tài sản trang thiết bị có sử dụng điện.

- Liên hệ ngay với cơ quan, bộ phận bảo trì điện để thống nhất biện pháp xử lý kịp thời (tổng đài điện lực: 19001909)

- Tăng cường giám sát nơi đông người, cửa ra vào, kho bãi, chú ý cao độ nơi kẻ xấu dễ đột nhập và đóng các cửa không cần thiết.

3.3. Trường hợp có người tình nghi vào nhà trường rải truyền đơn, phát tán các tài liệu độc hại, chống phá nhà nước

- Trước hết bộ phận bảo vệ theo dõi chặt chẽ người bị tình nghi, tuyệt đối không cho người bị tình nghi vào trong khuôn viên của trường khi không có lí do chính đáng và xuất trình các giấy tờ hợp pháp để vào trong trường công tác

- Nếu người bị tình nghi vẫn phát tán các tài liệu độc hại trước và xung quanh nhà trường bảo vệ phải báo ngay cho lãnh đạo nhà trường và gọi điện báo cho lực lượng công an xã phối hợp xử lí (số điện thoại đ/c Tiến trưởng công an xã: 0979777006)

- Tổ chức thu gom các tài liệu độc hại đã phát tán ra xung quanh và ngăn cản không cho người đó tiếp tục thực hiện hành vi của mình.

3.4 Trường hợp học sinh tổ chức đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường

- Nếu xảy ra trong nhà trường bảo vệ cần can thiệp kịp thời, không để các em tiếp tục có hành vi bạo lực học đường, đưa những em bị thương đi cấp cứu kịp thời

(nếu có) nắm được thông tin những học sinh tham gia ẩu đả, báo với giáo viên chủ nhiệm, BGH để giáo dục học sinh để những hành vi như vậy không xảy ra.

- Nếu xảy ra ngoài nhà trường và có sự tham gia của các học sinh trường khác, các đối tượng không phải là học sinh thì các thành viên trong nhà trường báo cáo ngay với BGH, gọi điện báo công an xã Nam Bình để phối hợp xử lý. Đưa ngay những học sinh của nhà trường vào trong khuôn viên nhà trường, bảo vệ ngăn không cho người ngoài vào trong trường gây mất trật tự.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, họp tổ, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường với Công an xã nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường.

2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường, quay phim, đưa lên mạng internet ...(nếu xảy ra).

- Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” kết hợp với các cuộc vận động: “*Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo*”; “*Trường học thân thiện, học sinh tích cực*”; phong trào thi đua “*Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập*”; xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp và an toàn. ...trong toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khoá tuyên truyền giáo dục về ý thức chấp hành các quy định pháp luật, phòng chống xâm hại, ...

3. Đối với học sinh

- Xây dựng Chi đội vững mạnh, tự quản tốt.

- Tham gia các hoạt động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma túy trong nhà trường, địa phương.

- Thực hiện hoạt động ngoại khoá, hoạt động : “*Hãy nói không với ma túy*”, “*Cho ngôi trường em không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực*”...

- Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của lớp, trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma túy, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la lối làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

Trên đây là kế hoạch và phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, các tệ nạn xã hội năm học 2024 - 2025 của Trường THCS Trần Phú, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT (báo cáo);
- Công an xã Nam Bình (phối hợp);
- Các thành viên đơn vị trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thanh